

Vào dịp tết Trung thu, nhu cầu mua sắm các mặt hàng bánh kẹo, nhất là bánh trung thu và đồ chơi trẻ em của người dân tăng cao. Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng huyện Thái Thụy đang tích cực kiểm tra, kiểm soát chặt thị trường hàng hóa, trong đó tập trung vào các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn như bánh kẹo, bánh trung thu...

Tết Trung thu năm 2019 đang đến gần, các cửa hàng kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn huyện đang nhộn nhịp trung bày, thu hút người mua. Tại các tuyến đường chính ở trung tâm thị trấn Diêm Điền, nhiều đại lý, cửa hàng bánh kẹo đang trưng bày rất nhiều bánh trung thu, các loại kẹo bánh, nước giải khát, đồ chơi trẻ em... Bên cạnh đó, một số điểm kinh doanh bánh trung thu lưu động được bố trí ở khu vực đông dân cư tại thị trấn Diêm Điền với các gian hàng bày bán các sản phẩm bánh trung thu của nhiều thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Hưng... Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ cửa hàng bánh kẹo Hiền Quyển, thị trấn Diêm Điền cho biết: Để chuẩn bị cho tết Trung thu năm nay, cửa hàng đã nhập rất nhiều loại bánh kẹo của

THÁI THUY Kiểm soát thị trường tết Trung thu

các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Hưng... với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng. Nhìn chung, giá cả năm nay ổn định, một số loại bánh kẹo có tăng nhưng không đáng kể, bảo đảm chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Tết Trung thu đang cận kề nên sức mua bánh trung thu của người tiêu dùng đang tăng mạnh,

trong đó có cả những đơn vị, cơ quan đã đặt mua bánh của cửa hàng với số lượng lớn từ vài chục đến hàng trăm hộp bánh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy có hàng trăm cơ sở, hộ gia đình kinh doanh bánh kẹo, chế biến thực phẩm tiêu dùng. Nhằm bình ổn thị trường, hạn chế tình trạng gian lận thương mại, buôn bán

hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Đội Quản lý thị trường số 4 đang tích cực thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ tết Trung thu trên địa bàn huyện. Ông Lê Minh Đức, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 cho biết: Thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường



Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm bánh trung thu.

trước, trong và sau dịp tết Trung thu năm 2019, Đội đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo tại các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung kiểm tra việc chấp hành các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định, kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, kiểm tra việc công khai thông tin giá... Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm, bánh kẹo đều chấp hành tốt các quy định, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định.

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp tết Trung thu năm nay, UBND huyện Thái Thụy đã lập kế hoạch bảo đảm ATTP tết Trung thu năm 2019. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP gồm các thành viên là đại diện các ngành chức năng huyện như: y tế, công thương, công an, quản lý thị trường, nông nghiệp... Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện đang tích cực kiểm tra đột xuất các cơ sở sản

xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp tết Trung thu. Nội dung kiểm tra về các điều kiện kinh doanh và vệ sinh ATTP như: vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, nguồn nước, nguồn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức ATTP, test nhanh các mẫu thực phẩm, giấy phép kinh doanh, nhãn mác, hóa đơn hàng hóa, niêm yết giá... Qua kiểm tra, ban đầu đã phát hiện và xử lý một số cơ sở vi phạm các điều kiện về sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sau khi kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ cơ sở trên khắc phục ngay những lỗi vi phạm.

Song song với công tác kiểm tra, các ngành chức năng của huyện cũng đang tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực ATTP trên địa bàn huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của người dân trong việc lựa chọn sản phẩm bánh trung thu bảo đảm.

TRẦN TUẤN

Giải pháp hợp tác nghiên cứu hạn chế thiệt hại, quản lý bệnh bạc lá lúa



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Tại Việt Nam, bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* gây hại ngày càng trở nên phổ biến, khó kiểm soát, làm ảnh hưởng đến hàng triệu hécta lúa mỗi năm.

Bệnh bạc lá lúa có thể gây tổn hại đến cây lúa trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào và gây nên tình trạng héo có thể nhìn thấy được, lá vàng và khô dẫn đến sụt giảm 30 - 70% năng suất tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và giai đoạn phát triển của cây trồng khi nhiễm bệnh.

Tại hội nghị quốc tế về bệnh bạc lá và bệnh sọc trong trên lúa lần thứ 6 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long và Bayer Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã bàn đến những giải pháp hợp tác nghiên cứu, góp phần làm hạn chế thiệt hại, quản lý bệnh bạc lá lúa theo hướng nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường sinh thái và đáp ứng nông sản an toàn.

Thách thức càng trở nên khó khăn hơn đối với người nông dân khi hiện nay trên thị trường chưa có phương pháp điều trị hóa học nào hiệu quả. Việc kiểm soát bệnh bạc lá do vi khuẩn chủ yếu được thực hiện bằng cách chọn canh tác các giống lúa có khả năng kháng bệnh.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu lúa gạo nên nhu cầu tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm giúp Việt Nam giữ vững vị trí trên thị trường thế giới là hết sức cần thiết. Theo các chuyên gia, mục tiêu mà Chính phủ và các nhà khoa học đặt ra là hướng tới quản lý bền vững bệnh bạc lá và bệnh sọc trong trên lúa bằng việc sử dụng giống lúa lai 6129 vàng. Nông dân Việt Nam có thể kỳ vọng vào mục tiêu đạt năng suất thu hoạch cao và chất lượng hạt tốt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bảo đảm nguồn thu nhập của nhiều hộ nông dân nhỏ lẻ tại Việt Nam, từ đó góp phần giúp ngành Nông nghiệp Việt Nam nhận ra sự chuyển đổi nhanh chóng mục tiêu nông nghiệp chủ trọng từ số lượng chuyển sang chất lượng để đẩy nhanh xuất khẩu nông sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Nâng cao chất lượng tôm giống từ những cách làm mới

(vtv.vn) Mỗi năm, ngành tôm nước ta cần trên 130 tỷ con giống nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 80%.

Lợi dụng nhu cầu cao, nguồn cung thiếu, không ít cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đã đưa ra thị trường nguồn tôm giống với chất lượng không bảo đảm, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và đe dọa nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của ngành tôm. Để giải quyết bài toán trên, nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tôm giống đã được triển khai.

Để tôm giống có chất lượng cao kết hợp với người nuôi, ngoài việc chọn nguồn bố mẹ sạch bệnh, một đơn vị đã đầu tư hai con tàu lấy nước biển cách bờ 15km để đưa vào sản xuất, cùng với đó là hệ thống kiểm tra, xử lý môi trường bài bản. Xây dựng vùng sản xuất an toàn dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào cho đến đầu ra chính là cách một cơ sở khác đang thực hiện nhằm nâng cao chất lượng nguồn tôm giống.

Chất lượng tôm giống từ những cơ sở bài bản như trên đã được khẳng định qua từng vụ nuôi. Vấn đề là cơ quan quản lý phải siết chặt và định hướng lại hoạt động sản xuất để gần 2.500 cơ sở tôm giống của cả nước đi theo quy đạo đó. Có như vậy ngành tôm Việt Nam mới phát triển hiệu quả và bền vững.

MANH THẮNG

TIỀN HẢI Phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng bền vững



Các hộ dân huyện Tiền Hải chăn thả trâu, bò tại các bãi cỏ nên tiết kiệm được nguồn thức ăn ban đầu.

Những năm qua, phát triển chăn nuôi trâu, bò ở Tiền Hải đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhiều hộ nông dân trở thành những điển hình sản xuất giỏi.

Là một trong những hộ chăn nuôi của xã Nam Hải, gia đình ông Đỗ Thanh Cán, thôn An Hạ đã tìm cho mình một hướng đi trong phát triển chăn nuôi, đó là chăn nuôi đàn trâu 22 con. Ông Cán chia sẻ: Nam Hải là xã

giáp sông, triển đề trải dài, có nhiều bãi cỏ rất phù hợp việc chăn thả trâu, bò. Gia đình tôi trước đây chỉ nuôi 1 - 2 con, tranh thủ lúc rảnh rỗi chăn thả, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa cải thiện nguồn thu. Tuy

vốn đầu tư con giống ban đầu lớn nhưng nuôi trâu ít rủi ro, ít bị bệnh. Việc nuôi trâu theo hướng hàng hóa bước đầu đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, ngoài ra còn góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa tại địa phương. Trừ hết chi phí, trung bình cũng thu lãi khoảng 15 - 20 triệu đồng/con.

Còn ông Phạm Văn Mạnh, thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường lại chọn cách nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Ông Mạnh chia sẻ: Trước đây, ngoài việc làm ruộng, chúng tôi tranh thủ nuôi lợn, gia cầm, tuy nhiên nuôi lợn, gà rất tốn công, giá thức ăn tăng cao và dịch bệnh hay xảy ra gây thiệt hại nhiều về kinh tế. Từ 2 cặp bò ban đầu, qua nhiều năm phát triển đàn bò của gia đình đã lên tới 25 con. Thức ăn cho bò chủ yếu rơm, cỏ, cám gạo, ngô, không sử dụng thức ăn công nghiệp nên tiết kiệm được chi phí. Để bảo đảm đàn bò phát triển tốt, ông Mạnh chú ý khâu vệ sinh, chuồng trại hàng ngày phải quét dọn sạch sẽ, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Từ khi nuôi bò ông chưa để một con bò nào chết vì bệnh. Có được kết quả tốt như vậy là nhờ ông luôn tuân thủ việc tiêm

ngừa bệnh định kỳ theo chỉ định của ngành thú y.

Theo báo cáo của UBND huyện Tiền Hải, tính đến thời điểm này đàn trâu, bò của huyện có khoảng 5.374 con. Thời gian qua, cùng với việc vận động người dân mở rộng quy mô chăn nuôi, huyện còn tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động đầu tư con giống, trang bị kiến thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, làm chuồng trại kiên cố, nuôi nhốt tập trung, tạo thể phát triển bền vững trong chăn nuôi. Ngoài ra, huyện tiếp tục kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng chăn nuôi theo quy hoạch, khuyến khích doanh nghiệp, hộ nông dân thuê đất làm trang trại tập trung chăn nuôi trâu, bò. Khuyến cáo khi dịch bệnh trên đàn lợn, gia cầm gây thiệt hại lớn đến kinh tế, các hộ chăn nuôi nên chuyển hướng chăn nuôi trâu, bò cũng rất dễ nuôi, người chăn nuôi có thể tận dụng được các phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp và nguồn cỏ tự nhiên nên bước đầu không quá lo lắng về nguồn thức ăn, nhất là trong giai đoạn giá cả các loại thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay. Tích cực chuyển đổi

phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung, quy mô lớn, từng bước đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo, huyện Tiền Hải yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Khuyến khích các hộ chăn nuôi phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi, bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, để người dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi của nhà nước và của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Các cấp, các ngành cần tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho các hộ nông dân khi có nhu cầu vay vốn phát triển đàn trâu, bò, góp phần đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế ổn định nhằm chuyển đổi sinh kế, bảo đảm đời sống của người chăn nuôi và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững.

Ô nhiễm môi trường từ thuốc bảo vệ thực vật

Hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đó là phòng, trừ dịch bệnh, bảo vệ cây trồng. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc BVTV bừa bãi đang gây ô nhiễm môi trường nước, đất, hệ sinh thái cũng như cuộc sống của chính con người.

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh liên tục gặt hái được những thành quả đáng khích lệ, cơ cấu cây trồng chuyển dần theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành; quy hoạch nhiều vùng sản xuất chuyên canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo năng suất, chất lượng cao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân. Tuy nhiên, đằng sau những vụ mùa bội thu cũng đặt ra những

lo ngại về việc quá lạm dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV gây "bức tử" đồng ruộng. Thực tế hiện nay, việc lạm dụng thuốc BVTV ở hầu hết các loại cây trồng của người nông dân đang là hồi chuông báo động toàn thể cộng đồng. Nếu trước đây, thuốc chủ yếu sử dụng cho cây lúa thì ngày nay còn được sử dụng phổ biến trên cây rau và nhiều loại cây trồng khác. Việc xử lý bao bì chưa được cơ quan quản lý, chính quyền, nhà sản xuất, cơ sở kinh doanh và nông dân quan tâm. Do đó, nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến ô nhiễm chất thải từ thuốc BVTV, về lâu dài sẽ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Với gần 79.000ha lúa, 36.000ha cây màu vụ đông

và hàng nghìn hécta cây màu xuân, hè, lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động nông nghiệp trong tỉnh rất lớn. Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học, một lượng đáng kể thuốc và phân không được cây trồng tiếp nhận được xả thẳng ra môi trường thông qua hệ thống kênh, sông trực tiêu của hai hệ thống thủy lợi Bắc và Nam, gây ô nhiễm môi trường mặt nước, đất, không khí. Mặc dù những năm qua chính quyền các cấp, các đoàn thể cũng như những người làm công tác môi trường, nông nghiệp đã tích cực tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc BVTV đối với sức khỏe, môi trường sống; và ai cũng biết, sử dụng thuốc BVTV không đúng cách sẽ gây hại cho môi trường và sức khỏe con người qua nhiều

đường khác nhau như: ngấm vào nguồn nước, không khí, nhiễm vào thức ăn, đồ uống và vào cơ thể con người, vậy mà nhiều nông dân khi phun thuốc BVTV không mang đồ bảo hộ lao động, để thuốc chảy qua bình ngấm ướt da. Tình trạng vứt bao bì thuốc BVTV ngay tại ruộng lúa, bờ ruộng không chỉ ở một hay vài nơi mà ở đâu cũng có. Lượng thuốc BVTV sau khi sử dụng còn sót lại trong các bao bì, chai lọ đựng thuốc trong khi bao bì đựng thuốc BVTV rất khó phân hủy đã gây ô nhiễm môi trường.

Tận dụng thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn cây trồng và xây dựng thương

hiệu sản phẩm nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với diện tích 11.600ha trồng lúa và hàng nghìn hécta rau màu vụ xuân, hè, vụ đông, Quỳnh Phụ cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ thuốc BVTV. Ông Phạm Hồng Vương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Nền kinh tế nông nghiệp của huyện đang chuyển dần sang nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao nhưng vẫn sử dụng thuốc BVTV rất nhiều; do đó, việc sử dụng bao gói thuốc BVTV cần được tăng cường ý thức, trách nhiệm của người nông dân; tăng cường hiệu lực về quản lý nhà nước một cách căn cơ, chặt chẽ... và không phải dụng đầu đót đay chôn lấp không đúng quy định... Ý thức, trách nhiệm trước vấn đề ô nhiễm từ bao bì thuốc BVTV phải thực sự

sâu sắc trong nhận thức, chuyển biến thành những hành động cụ thể đối với cả cộng đồng. Mặt khác, phải triển khai đồng bộ, thường xuyên; làm từng ngày chứ không phải "đánh trống bỏ dùi".

Để giảm tình trạng ô

nhiễm môi trường từ chất thải thuốc BVTV cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó ý thức sử dụng của người nông dân là quan trọng nhất. Vì vậy, ngoài việc hướng dẫn bà con nông dân sử dụng hiệu

quả, các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền để người dân thấy tác hại của thuốc BVTV, từ đó sử dụng đúng cách, thu gom bao bì tiêu hủy đúng quy định.

MINH NGUYỄN



Nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh.